

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ...

(Tiếp theo trang 1)

tại hội nghị, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tổ chức đối thoại với nông dân vào giữa hai kỳ đối thoại của Thủ tướng Chính phủ để phân cấp, giải quyết các vấn đề liên quan đến nông thôn, nông nghiệp, nông dân kịp thời, phù hợp với địa phương.

cao đời sống nông dân. Trong những năm qua, nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng hiện đại; phát triển về quy mô, trình độ sản xuất, chất lượng tăng trưởng; thị trường tiêu thụ mở rộng, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh. Cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn chuyển hướng tích cực; xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước thời hạn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp đồng bộ, hiện đại hơn. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Nông dân có bước vươn mình trong thành, mạnh dạn đổi mới tư duy, sáng tạo trong nông dân, nông thôn. Chính phủ luôn chú trọng đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, trong đó ưu tiên hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; triển khai nhiều đề án, dự án, chiến lược lớn, quan trọng về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch luận tại hội nghị đối thoại các năm 2018, 2019, 2020, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng



Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thủ tướng cho rằng, vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn là rất quan trọng đối với việc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Chúng ta phải thích ứng cho phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, nhất là Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các đơn vị góp phần tích cực vào sự phát triển ngày với người dân lắng nghe, tìm hiểu các nhu cầu, nguyện

vọng của người dân, kịp thời có các hỗ trợ, định hướng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ, nâng cao giá trị, hiệu quả. Cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Đẩy mạnh khởi nghiệp trong nông dân, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khu vực nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, đổi mới đào tạo nghề. Tăng cường ứng dụng thương mại điện tử góp phần giải quyết căn bản vấn đề tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Nâng cao năng

lực cung cấp thông tin, dự báo thị trường, góp phần điều chỉnh sản xuất phù hợp. Thời gian tới, các bộ, ngành trung ương, cơ quan liên quan tiếp tục đẩy đủ để tiếp tục nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Chính quyền các địa phương cần quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của nông dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền để đời sống của nông dân ngày càng ấm no, sung túc.

RA QUÂN...

(Tiếp theo trang 1)

các chiến dịch tình nguyện: mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỷ nghỉ hồng, hành quân xanh. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tập trung vào các hoạt động: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo đảm an toàn giao thông; "Đến nơi đáp nghĩa"; chăm lo cho các đối tượng yếu thế; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số...

* Sáng ngày 29/5, tại xã An Tân (Thái Thụy), Huyện đoàn Thái Thụy tổ chức ra quân chiến dịch kỷ nghỉ hồng và ngày chủ nhật xanh lần thứ hai năm 2022. Đây là đơn vị làm điểm của tỉnh.

Kỷ nghỉ hồng là chiến dịch nằm trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức riêng cho thanh niên công nhân, công chức, viên chức trẻ nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, năng lực chuyên môn của lực lượng này trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động tình nguyện.



Cắm biển cảnh báo để phòng đuối nước tại bờ sông thuộc xã An Tân (Thái Thụy).

Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Thái Thụy tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, 50 áo phao cho trẻ em, trao tặng 5 công trình sân chơi thiếu nhi cho các cụm dân cư thanh niên các xã, thị trấn với tổng trị giá gần 35 triệu đồng; cắm biển cảnh báo để phòng đuối nước tại một số khu vực bờ sông thuộc xã An Tân. Tham gia chương trình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân được hướng dẫn cách xử lý rác thải hữu cơ bằng các nguyên liệu tự nhiên.

Cũng trong sáng ngày 29/5, các cơ sở đoàn trong tỉnh đã ra quân ngày chủ nhật xanh với nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vệ sinh môi trường.

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỞNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH Nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện

Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Nhiệm kỳ 2019 - 2022, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình đã đạt được các mục tiêu đề ra. Nội dung hoạt động có sự đổi mới, đi vào chiều sâu, phù hợp với tâm lý của đoàn viên là học sinh, sinh viên, nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đánh giá cao của nhà trường và xã hội. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã đi sâu vào thực tiễn, từng bước được xác định rõ nét là hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện tốt. Đoàn trường tổ chức 65 hoạt động tuyên truyền thu hút gần 2.950 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; hơn 650 đoàn viên, thanh niên tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè các năm; hơn 500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; 60 đoàn viên, giáo viên, sinh viên tham gia gác lửa giúp dân tránh bão. Đoàn trường đã trao tặng 85 suất quà cho học sinh, sinh viên, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 60 triệu đồng; có hơn 150 lượt đoàn viên, thanh niên tình nguyện đăng ký tham gia hiến máu với hơn 100 đơn vị máu thu nhận; huy động hơn 30 đoàn viên, thanh niên làm 5.000 kính chắn giọt bắn tăng lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; có 1 tập thể, 37 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh...

Tại Đại hội, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình được nhận cờ đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022 của Tỉnh đoàn.

P.V

Tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn



Tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Mầm non Nguyễn Tông Quai (Hưng Hà).

* Hướng đến ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh vừa tổ chức trao 50 suất quà cho 50 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Trường Mầm non Nguyễn Tông Quai, xã Hòa Tiến (Hưng Hà).

trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh và nhóm thiện nguyện Tâm Sen tài trợ. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, nhà hảo tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó nhằm động viên, khích lệ các em vươn lên trong học tập, cuộc sống.

* Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, Công ty Bảo

hiểm nhân thọ (AIA) Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vừa tổ chức trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề "Hành trình cuộc sống" Công ty AIA Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao 20 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,75 triệu đồng cùng phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó khăn cách đến trường Hưng Hà. Đây là hoạt động thường xuyên của Công ty AIA Việt Nam trong nhiều năm qua với mong muốn giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn rút ngắn khoảng cách đến trường, vượt khó vươn lên trong học tập.

Nhân dịp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đến trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội.

THU HOÀI - NGUYỄN CƯỜNG



Đại diện Công ty AIA Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao xe đạp và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị chấn chỉnh việc đấu giá đất

(chinhphu.vn) Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân vừa ký Công văn số 2581/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay, trong đó nhấn mạnh đến hoạt động đấu giá đất.

cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, một số tồn tại, bất cập đã làm hạn chế hiệu quả của chính sách này. Có thể kể đến việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất tại một số nơi làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản, nhất là thị trường quyền sử dụng đất ở. Có trường hợp việc đưa đất vào sử dụng còn chậm,

thậm chí không đưa vào sử dụng vẫn chưa được xử lý triệt để; việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai tại một số địa phương còn quá tải. Để khắc phục những hạn chế trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường chấn chỉnh thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất

QUYNH PHỤ Tập huấn công tác phòng, chống thiên tai

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức tập huấn công tác PCTT và các biện pháp xử lý giờ đầu ủa đê, kè, cống trong mùa mưa bão năm 2022.

Tại lớp tập huấn, trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng các công trình, phân loại trọng điểm xung yếu đê, kè, cống của huyện trước mùa lũ, bão, các đại biểu là thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, lãnh đạo, cán bộ địa chính phủ trách công tác thủy lợi, lực lượng xung kích, cán bộ quản lý các xã, thị trấn... được cán bộ Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phân tích vai trò quan trọng của công tác xử lý giờ đầu đối với những sự cố hư

hồng của đê, kè, cống; hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật, kỹ năng xử lý cấp bách trong giờ đầu khi phát hiện sự cố để điều như: mạch dùn, mạch sủi, tổ mối, sạt lở đê, nút đê; thực hiện phương châm "4 tại chỗ" trong PCTT... Đồng thời, các đại biểu được phổ biến, quán triệt, hướng dẫn một số văn bản của trung ương, của tỉnh trong xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi, PCTT.

Thông qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức cơ bản về công tác PCTT và TKCN để các địa phương vận dụng vào thực tế, tuyên truyền cho cộng đồng dân cư, qua đó góp phần bảo đảm an toàn các công trình đê điều trên địa bàn huyện trong mùa mưa bão.

ANH THƠ

Nói chuyện chuyên đề chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thái Thụy và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thụy Xuân (Thái Thụy) phối hợp tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe cho 100 hội viên phụ nữ xã Thụy Xuân.

Tại hội nghị, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thụy Xuân được cán bộ Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh cung cấp thông tin, kiến thức về bệnh ung thư vú, nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng bệnh; cách phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục và các bệnh phụ khoa thường gặp... Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự

hội nghị còn được truyền đạt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và tham gia cuộc thi hái hoa dân chủ với chủ đề tìm hiểu về dịch bệnh truyền nhiễm và một số bệnh mới nổi.

Nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe là hoạt động được các đơn vị phối hợp tổ chức hàng năm nhằm nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho hội viên phụ nữ các xã, phường, thị trấn, từ đó chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ và biết cách phòng, chống các dịch bệnh mới nổi.

HOÀNG LANH

"vàng". Sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của nhà nước phải chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Chỉ đạo tổ chức lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất chi tiết và tổ chức theo dõi, kiểm tra.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất phải quy định rõ điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá (năng lực tài chính, kỹ thuật, ký quỹ, nguồn vốn của chủ đầu tư, thời gian đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ nếu trúng đấu giá...); làm tốt công tác xác định giá khởi điểm bảo đảm giá khởi điểm phù hợp với giá thị trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc trong các cuộc đấu giá.

Các tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể để thực hiện vụ tài chính đối với các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất. Tăng cường chỉ đạo việc phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất, hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể, bảo đảm tính đúng, tính đủ theo quy định.

Ngoài đề nghị các địa phương chấn chỉnh hoạt động đấu giá đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn đề nghị các địa phương tăng cường 2 nội dung quản lý đất đai khác, đó là: Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; khẩn trương triển khai, hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398
TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN NGÀY 29/5
Thế giới: Số ca nhiễm Covid-19 tăng hơn 400.000 ca Đến ngày 29/5, thế giới đã có 531.473.822 ca nhiễm Covid-19, trong đó 502.113.838 ca khỏi bệnh; 6.310.616 ca tử vong và 23.049.368 ca đang điều trị. Trong ngày, thế giới tăng 423.689 ca nhiễm mới, tử vong tăng 643 ca.
Việt Nam: Số ca mắc Covid-19 tăng ngày thấp nhất trong gần 11 tháng qua
Tính từ 16 giờ ngày 28/5 đến 16 giờ ngày 29/5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 890 ca nhiễm mới đều ở trong nước (giảm 224 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố (có 617 ca trong cộng đồng). Số bệnh nhân công bố khỏi bệnh trong ngày là 8.439 bệnh nhân. Trong ngày có 85.168 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được thực hiện. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là 220.720.278 mũi.
Thái Bình: Đã thực hiện 3.726.613 mũi tiêm vắc-xin phòng Covid-19
Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang thu dung, điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện là 13 bệnh nhân. Tính đến 17 giờ ngày 29/5, Thái Bình đã thực hiện 3.726.613 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên 3.369.372 mũi; tiêm cho người từ 12 - 17 tuổi 303.316 mũi; tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là 53.925 mũi; tiêm mũi nhắc lại là 698.210 người; tổng số người tiêm mũi bổ sung là 342.078 người.
MẠI THƯ
SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885